

## ชิลีและเวียดนามบรรลุข้อตกลงด้านสุขอนามัยพืชเพื่อนำเข้าผลไม้ระหว่างกัน



เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นาย Antonio Walker รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรชิลี ได้ประกาศถึงความสำเร็จในการจัดทำข้อตกลงด้านสุขอนามัยพืช ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกการค้าผลไม้ระหว่างชิลีและเวียดนาม โดยข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ชิลีสามารถส่งออกแอปเปิลในปลายเดือนพฤษภาคมและเชอร์รี่ในเดือนสิงหาคม หลังจากที่เวียดนามได้ระงับการนำเข้าผลไม้หลายชนิดจากชิลีตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ในขณะเดียวกัน เวียดนามก็จะส่งออกส้มโอและมะม่วงมายังชิลีได้ภายในปีนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากการผลักดันอย่างต่อเนื่องของสำนักงานการเกษตรและปศุสัตว์ของชิลี (SAG)

รัฐมนตรีเกษตรชิลีได้กล่าวว่าการทรวงฯ ยังตั้งเป้าที่จะเปิดตลาดใหม่ให้กับผู้ผลิตในประเทศต่อไป โดยร่วมมือกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (DIRECON) และเน้นย้ำถึงความสำคัญของความหลากหลายของสินค้าส่งออก และความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากลของประเทศ อีกทั้งยังกล่าวชื่นชมภาคเอกชนและสมาคมผู้ส่งออกผลไม้ชิลี (ASOEX) ที่ได้ร่วมมือกับภาครัฐในการเจรจาเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของชิลีบนเวทีโลก และยังเสริมอีกว่า ในปัจจุบันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายมาเป็นหนึ่งในตลาดเป้าหมายของกระทรวงเกษตรชิลี เนื่องจากมีประชากรรวมกันแล้วกว่า ๖๐๐ ล้านคน ที่พร้อมที่จะซื้อสินค้าจากชิลี

ข้อตกลงทางการค้าฉบับนี้เสร็จสิ้นลงหลังจากที่คณะเจ้าหน้าที่จากเวียดนาม นำโดยนาย Nguyen Quy Duong รองผู้อำนวยการคุ้มครองพันธุ์พืช เดินทางเยือนชิลีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และการเยือนเวียดนามของนาย Horacio Borquez ผู้อำนวยการ SAG ในสัปดาห์นี้

นอกจากข้อตกลงดังกล่าว กระทรวง SAG และกรมคุ้มครองพันธุ์พืชของเวียดนาม (DPP) ยังมีแผนที่จะลงนามร่วมกันในความร่วมมือด้านการเกษตรร่วมกัน ในระหว่างการเดินทางมาเยือนชิลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเวียดนามเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเกษตรเขตเศรษฐกิจเอเปคอีกด้วย

อนึ่ง ชิลีส่งออกผลไม้สดหลายชนิด ซึ่งรวมถึงผลไม้สองรายการนี้ไปยังเวียดนามแล้ว โดยก่อนที่จะถูกระงับการนำเข้าเนื่องจากสถานการณ์ระบาดอย่างต่อเนื่องของแมลงวันผลไม้ นั่น ชิลีส่งออกแอปเปิลไปเวียดนามในปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๑๙ ตัน มูลค่า ๑๕๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเชอร์รี่ในปี ๒๕๕๙ ส่งออกได้ ๕๒ ตัน มูลค่า ๔๘๓,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งนับเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับพื้นที่การผลิตภายในประเทศมีประมาณ ๓๗,๐๐๐ ถึง ๔๐,๐๐๐ เฮกตาร์

ที่มา: <https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/05/24/chile-y-vietnam-alcanzan-acuerdo-para-la-exportacion-de-manzanas-y-cerezas/>

ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

พฤษภาคม ๒๕๖๒